

Số: 1090/ĐHTL-CTSV
Về việc mời tham dự chương trình
Ngày hội Open Day

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường THPT trên toàn quốc

Được thành lập năm 1959, Trường Đại học Thủy lợi là một trong những trường đại học giàu truyền thống nhất ở Việt Nam. Bên cạnh tiếp tục khẳng định vị thế là trường đại học đầu ngành về thủy lợi trong cả nước, Trường Đại học Thủy lợi đã chủ động mở rộng ngành nghề, đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay, Trường đang đào tạo 38 ngành bậc đại học trong đó có 2 ngành Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh; 18 ngành trình độ thạc sĩ và 11 ngành trình độ tiến sĩ.

Đội ngũ giảng viên của Trường với gần 57% có trình độ từ Tiến sĩ trở lên. Bên cạnh đó, Trường Đại học Thủy lợi cũng tự hào là một trong số ít trường có cơ sở vật chất tốt nhất với tất cả các phòng học được trang bị điều hòa không khí, các phòng thí nghiệm ngày càng hiện đại, ký túc xá khang trang và nhiều tiện ích thể thao.

Nhằm giúp cho các em học sinh có cái nhìn tổng quan và đầy đủ nhất về Trường Đại học Thủy lợi cũng như trải nghiệm môi trường học tập bậc Đại học, Trường Đại học Thủy lợi sẽ tổ chức chương trình **Ngày hội Open Day năm 2023** vào ngày 07/01/2023 (từ 8h00 đến 11h00). Tham gia chương trình, học sinh sẽ được các cán bộ, giảng viên Nhà trường tư vấn, hướng nghiệp ngành học và cơ hội việc làm; được tham quan cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thực hành của các ngành đào tạo; được giao lưu cùng các ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng; được tự tay gói bánh chưng cùng các bạn sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi trong chương trình “Bánh chưng xanh”...

Trường Đại học Thủy lợi rất mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của quý Trường để giúp các em học sinh có thể đến tham dự và tham gia trải nghiệm Ngày hội. Thông tin chi tiết về Ngày hội, xin liên hệ TS.Nguyễn Đình Trinh, Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, số điện thoại: 091 1935 588.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



GS.TS Nguyễn Trung Việt